

### ข่าวสืบลายข่าว

#### ☆ น่าน/เที่ยวงานของดีเมืองน่าน

นายสุวัฒน์ โชคสุวัฒน์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ทางจังหวัดน่านได้จัดงาน “ของดีเมืองน่าน และงานกาชาดประจำปี 2548” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2548 ณ บริเวณช่วงเมืองน่าน และสนามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ในงานก็มีกิจกรรมมากมาย นอกจากนั้นยังได้ช่วยการกุศลเสี่ยงโชคมัจฉากาชาด เพื่อหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดน่านอีกด้วย จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนได้ไปเที่ยวชม

#### ☆ พะเยา/แปลงสินทรัพย์เป็นทุน

นายกันต์ คำหมู่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน นั่นก็เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาส ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะคนยากจนให้เข้าถึงแหล่ง

เงินทุนในระบบ สามารถเอาสินทรัพย์ของตนเองให้เป็นทุนเพื่อที่จะก่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เกษตรที่ต้องการทราบรายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 0-5443-1619

#### ☆ เชียงใหม่/อบรม “สมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการอบรมการสร้างสุขภาพและสมุนไพรมหาวิทยาลัยไทย ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2548 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข โทร. 0-5394-3608

#### ☆ ลำปาง/แข่งขันเปตอง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ จัดการแข่งขันเปตองการกุศลขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ สนามเป

ตอง กฟผ. แม่เมาะ โดยทีมเชียงใหม่เป็นผู้ชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รองอันดับ 1 ทีมน้ำภาค 1 รองอันดับ 2 ทีมน่าน 2 รองอันดับ 3 ทีมน้ำภาค 3 ส่วนประเภทเยาวชน ชนะเลิศได้แก่ ทีมศรีหมวกเกล้า รองอันดับ 1 ทีมเกาะลอย รองอันดับ 2 ได้แก่ ทีมแพร่ รองอันดับ 3 ได้แก่ ทีมเกาะลอย

#### ☆ เชียงราย/มฟล. ฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับองค์การ Plan ประเทศ จัดโครงการ “โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนชนบท” โดยให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียนในพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 9 โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อีก 1 โรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ร่วม 100 คน โดยจะสนับสนุนด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ในการเป็นสื่อการเรียนการสอน พร้อมจัดนักศึกษาช่วยดูแลใกล้ชิด